

Như thế rõ quan trọng: "Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò, vị trí quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng; kiểm tra, giám sát và kỷ luật là nhiệm vụ của toàn Đảng". Thi gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt là các quan trọng, mục tiêu của các nghị quyết Trung ương 5 khóa X và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tổ chức, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên về vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là một nhiệm vụ hàng đầu trong toàn bộ hoạt động của Đảng.



Tổ chức thành công Hội thi Cán bộ kiểm tra giỏi năm 2018

Công tác kiểm tra, giám sát cần triển khai rộng rãi, mở rộng tính toàn diện, và có trọng tâm, trọng điểm về việc chấp hành Công lệnh Chính trị, nội dung; việc quán triệt, tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc bổ nhiệm nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên... Hội thi tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: tài nguyên, khoáng sản, tài chính, xây dựng công trình, công tác chính sách, công tác cán bộ, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu;... tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ thực hiện cấp ủy cùng cấp quản lý; việc chấp hành Quy định của Ban Chính trị về những nội dung đảng viên không được làm; Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 10 năm (2008 - 2018), thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 655 đảng viên (bằng 20% đảng viên toàn Tỉnh xã), trong đó có 196 cấp ủy viên các cấp; qua kiểm tra phát hiện có 110 trường hợp có khuyết điểm, vi phạm, phi thi hành và ã thi hành kỷ luật 46 trường hợp. Kiểm tra 539 tổ chức Đảng; qua kiểm tra phát hiện 66 tổ chức có khuyết điểm, vi phạm những căn cứ để xử lý kỷ luật, ã cho kiểm điểm và khắc phục nghiêm túc. Giám sát 779 đảng viên, trong đó có 287 cấp ủy viên các cấp; qua giám sát, kết luận có 85 trường hợp có khuyết điểm, vi phạm, phi chuyển sang kiểm tra khi có đủ dấu hiệu vi phạm 27 trường hợp. Giám sát 717 tổ chức Đảng, phát hiện 13 tổ chức có khuyết điểm, vi phạm, phi chuyển sang kiểm tra khi có đủ dấu hiệu vi phạm 05 tổ chức.

Ủy ban kiểm tra các cấp ã kiểm tra 353 đảng viên khi có đủ dấu hiệu vi phạm, trong đó có 3 Ủy viên, 22 đảng viên, 63 chi ủy viên; qua kiểm tra, kết luận 324 đảng viên có vi phạm (chỉm 91,8% số đảng viên cần kiểm tra), phi thi hành kỷ luật 211 đảng viên (chỉm 65,1% số đảng viên vi phạm), ã thi hành kỷ luật 211 đảng viên, tỷ lệ 100%. Kiểm tra 47 tổ chức Đảng cấp dưới khi có đủ dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra, kết luận 44 tổ chức Đảng có vi phạm (chỉm 93,6%) những căn cứ để phi thi hành kỷ luật, ã tổ chức kiểm điểm và khắc phục nghiêm túc.

Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên về công tác quản lý sử dụng tài sản, tài chính, xây dựng cơ bản để phát hiện một số khuyết điểm, sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 50 ha tài sản sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả; phát hiện một số cán bộ, nhân viên chi sai mục đích, trái quy định hàng trăm triệu đồng, đã xem xét xử lý nghiêm túc; kịp thời chấn chỉnh, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân xảy ra lãng phí, thất thoát trong quản lý và xây dựng cơ bản.

Bình quân mỗi năm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xây dựng kế hoạch và tiến hành giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ từ 7 - 10 người đứng đầu là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; nghiêm túc thực hiện nội dung này. Kết luận giám sát đã giúp cấp ủy các cấp khẳng định vai trò, năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, số lượng kết thúc nhất có thể hay không trong các tổ chức, cơ quan, nhân viên; nghiêm túc làm công tác đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Kết quả các kết hợp của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy công bố công khai trên đài phát thanh địa phương và các phường, xã, báo tin thông tin nội bộ của ngành, tổ chức ngành tình hình, ngành của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Những kết quả cơ bản, nội dung nêu trên khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát công tác kiểm tra, giám sát những năm qua đã phát huy hiệu quả trong công tác xây dựng ngành của ngành báo thành phố Hồ Chí Minh.



*Các đại biểu Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2018*

Tuy vậy, quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số hạn chế: Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ; công tác giám sát cấp ủy cùng cấp và người đứng đầu vẫn còn khó khăn; hoạt động kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra chưa hiệu quả thực tiễn, chưa có tác dụng phòng ngừa, giáo dục. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác giao ban chưa chú trọng, do đó, cùng một chủ trương, cùng một nghị quyết và cùng một chính sách, nhưng cán bộ này, cơ quan, địa phương này thì làm tốt, cán bộ khác, cơ quan, địa phương khác thì làm không tốt và không hoàn thành nhiệm vụ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thời gian tới, ngành báo thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

*Thứ nhất*, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên trong toàn ngành về vai trò, vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kết luận của ngành về công tác xây dựng ngành báo trong sạch, vững mạnh.

*Thứ hai*, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn diện trên tất cả các lĩnh vực,

nhng phi có trng tâm, trng im; c bit u tiên kim tra, giám sát i vi nhng vn bc xúc, nhng lnh vc d phát sinh vi phm nh: t ai, tài nguyên, khoáng sn, tài chính, xây dng c bn, công tác chính sách, công tác cán b. Chú trng giám sát vic thc hin chc trách, nhim v ca ngi ng u cp y, c quan, n v; tng cng kim tra, giám sát i vi cp y viên cùng cp, cán b thc din cp y cùng cp qun lý. Phi hp cht ch gia công tác kim tra, giám sát vi công tác thanh tra ca Nhà nc, thanh tra, kim tra ca các t chc oàn th chính tr - xã hi; kim soát cht ch vic trao và thc thi quy n lc c trao cho các t chc và cán b, ng viên, trc ht là ngi ng u cp u, th trng các c quan, n v.



*/c ng Thanh Hi, Tnh y viên, Bí Th Th y phát biu kt lun hi ngh tng kt 10 nm thc hin ngh quy t TW v công tác kim tra, giám sát*

*Th ba*, thc hin công tác kim tra, giám sát phi thng xuyên, sát ngi, sát vic, sát c s, bit bám vào nhim v chính tr ca t chc, c quan, n v; xác nh ni dung, i tng kim tra có trng tâm, trng im; lc lng kim tra, giám sát phi có nng lc, trách nhim cao, thc hin nht quán, ng b, phi hp cht ch vi các cp, các ngành; phng pháp linh hot, sáng to và m bo nguyên tc, kt lun cht ch, ng thi quan tâm giám sát vic thc hin kt lun sau kim tra, giám sát.

*Th t*, y ban kim tra các cp phi luôn ch ng, tích cc trong vic tham mu cho cp y xây dng và trin khai thc hin tt chng trình kim tra, giám sát toàn khóa cng nh hng nm; c bit cn tham mu cho cp y có nhng ch trng, nh hng kim tra, giám sát i vi nhng ni dung, lnh vc c th, thit thc mà có th làm chuyn bin c tình hình sau mi cuc kim tra, giám sát. ng thi xây dng và trin khai thc hin tt chng trình kim tra, giám sát ca y ban kim tra các cp theo quy nh ca iu l ng và nhim v cp u giao.

*Th nm*, kim tra khi có du hieu vi phm là vic khó khn, phc tp, do ó cn khoanh vùng, lnh vc, i tng quan tâm, phân b tng v vic theo thi gian trong nm; nhóm v vic nào s do u ban kim tra thc hin, nhóm v vic nào s do cp y thc hin. Tng cng kim tra, giám sát vic thi hành k lut trong ng. Chú trng tuyên truyn, thc hin công khai nhng vi phm ca cán b, ng viên và vic x lý, cnh báo, rn e, phòng nga và giáo dc i vi t chc ng và cán b, ng viên.

*Th sáu*, chú trng vic ào to, bi dng, xây dng i ng cán b kim tra có bn lnh chính tr vng vàng, o c cách mng trong sáng, thái giao tip có vn hoá; gi úng nguyên tc ca ng, k cng ca Nhà nc vi tình thng yêu ng chí; trung thc, công tâm, khách quan. Có trình , nng lc, hieu bit sâu v công tác xây dng ng; am hieu nghip v công tác kim tra, giám sát; có kin thc v qun lý kinh t và nm vng pháp lut; có thc tin và tác phong khoa hc. Có bn lnh, dng khí u tranh vng vàng, không b chi phi bi mi sc ép, cám d. Kiên

quyt, thn trng, thng thn nhng nhã nhn, khiêm tn; không ch quan, kiêu ngo; bo v cái úng, phê phán cái sai./.

**NG THANH HI - *Tnh y viên, Bí th Th y Hng Lnh***